

SMART SME EXPO 2017 พร้อมช่วย SMEs ครบ วงจร ตั้งต้นธุรกิจจากสุดยอด 50 แพรนไชส์-ช่อง ทางการค้า-พัฒนาดีไซด์และแบรนด์



งานใหญ่แห่งปีที่อัดแน่นด้วยโอกาสธุรกิจ งานเดียวที่รวมหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า 30 หน่วยงาน และธุรกิจที่
พร้อมให้เลือกซื้อปมากกว่า 200 กิจการ ครบเครื่องทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ความงาม สุขภาพ ไอที ผศึกแนวร่วม
จัดโซลูชันประกาศความช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบเต็มรูปแบบ ด้วย 5 โซลูชัน ตอบโจทย์ครบวงจร ตั้งต้นธุรกิจ -
ขยายตลาด - สร้างแบรนด์ - พัฒนาสินค้า - ที่ปรึกษา พร้อมเป็นเวทีสำคัญในการซื้อขายธุรกิจและเชื่อมโยงหน่วย
งานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเอสเอ็มอี คาดเงินสะพัดพันล้านบาทใน 4 วัน วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2
560 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สร้างผู้ประกอบการใหม่และเกิดการจับคู่
ธุรกิจไม่น้อยกว่า 300 คู่เจรจา โดยดร.อุตตม สาวนายน เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “งานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ SMEs ทุกระดับในเมืองไทย ทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอก
ชน สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs เกือบ 500 บูธ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ เกิดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผ่านโซลูชันต่างๆ ที่คณะผู้จัดงานได้คัดสรรเพื่อตอบ
โจทย์ผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร จนกลายเป็น Total SMEs Solutions

ภาครัฐเอง เห็นความสำคัญของ SMEs ในทุกระดับ โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของ
SMEs เพื่อให้มีนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานให้ยั่งยืน แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ เชื่อว่างานนี้จะทำให้เกิด
SMEs ใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อสร้างชุมชน SMEs และยังช่วยพัฒนาผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตขึ้น”

นางสาวณรินทร์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน
เปิดเผยว่า “งานในครั้งนี้เราต้องการให้เกิดการเจรจาซื้อขายธุรกิจภายในงานจริงๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระ
ตุ้นให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ภายในงานที่มี 5 โซลูชันหลักนั้นเพื่อ
สร้างศักยภาพในทุกด้านของการเป็นผู้ประกอบการ ปีนี้เน้นเป็นพิเศษที่มีแฟรนไชส์กว่า 50 แปรนต์รวบรวมไว้
ในงานเพื่อให้เลือกสรรลงทุนได้ และทางผู้จัดงานยังได้จัดแคมเปญ “คนซื้อได้ทอง คนขายได้เที่ยว” เมื่อจองธุรกิจ
หรือซื้อของ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นได้รับทองคำกลับบ้าน ส่วนคนขายยังได้ลุ้นตัวเครื่องบิน เพื่อ
เป็นการกระตุ้นการซื้อขายในงานเพิ่มขึ้นด้วย”